

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๖๒๗๓



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก อ.เมืองฯ จ.สุฎ ๘๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ก.พ.ได้มีระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้ตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าวในกรมการปกครองได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และ ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) ตามแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) แบบ พ.ป.ค.๓ แบบ พ.ป.ค.๔ ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง http://person.dopa.go.th/web_dopaperson หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และส่งให้จังหวัดทางหนังสือ และ email:dopa_surat@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยข้าราชการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย

๑.๑ ต้องมีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ (ไม่รวมถึงข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) หรือมีคำสั่งให้ช่วยราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ) และ

๑.๒ ต้องมีคำสั่งอำเภอให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การอำนวยความสะดวก ความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม หรืองานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ทั้งนี้ ขอให้อำเภอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้จังหวัดพร้อมเอกสารตามข้อ ๑. ด้วย

๒. ภายหลังจากที่กรมการปกครองมีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) แล้ว หากกรมการปกครองหรือจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) หรือคำสั่งอื่นใดที่มีผลต่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และข้าราชการตำแหน่งและระดับอื่น ๆ ในสังกัด ขอให้อำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามแบบ พ.บ.ค.๓ แบบ พ.บ.ค.๔ ส่งพร้อมสำเนาคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หรือคำสั่งมอบหมายงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ และบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ตามแบบ พ.บ.ค.๗ แบบ พ.บ.ค.๘ ส่งให้จังหวัดทราบทันที เพื่อรายงานกรมการปกครองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุมพล สุขใส)

นายอำเภอเมืองฯ รักษาการแทนปลัดจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

(กลุ่มงานปกครอง)

โทร.๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖